



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 23 – 30 พฤศจิกายน 2554

### ไทยทุบสถิติส่งออกข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าในช่วง 11 เดือนของปี 2554 ไทยส่งออกข้าวแล้วกว่า 10.04 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 200,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 30% 31% และ 33% ตามลำดับ ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกข้าวสำหรับปีนี้ที่เหลือเดือนธันวาคมอีก 1 เดือน ไทยจะสามารถส่งออกได้ประมาณ 500,000 ตัน ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ปริมาณกว่า 10.5 ล้านตัน ทุบสถิติการส่งออกข้าวหลายสิบปีที่ผ่านมา

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากเป็นประวัติการณ์เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศผู้ส่งออกข้าวบางประเทศประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อีกทั้งบางประเทศยังใช้มาตรการห้ามส่งออกข้าว ในขณะที่ประเทศผู้นำเข้าสำคัญต้องนำเข้าข้าวเพื่อสำรองข้าวในสต็อกที่ลดลง ประกอบกับราคาส่งออกข้าวไทยสูงใจ ทำให้ประเทศผู้นำเข้าสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์การส่งออกข้าวเชิงรุก ทำให้ไทยสามารถส่งออกข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ กับรัฐบาลอินโดนีเซียและบังกลาเทศกว่า 300,000 ตัน

สำหรับตลาดการค้าข้าวโลกในปี 2555 คาดว่ามีแนวโน้มเช่นเดียวกับปีนี้ เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศฝนตกชุกอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งกระทบต่อผลผลิตข้าวส่งออก ในขณะที่เดียวกันประเทศผู้นำเข้าข้าวยังมีความต้องการนำเข้าข้าวสูงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวของไทย คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีและยังคงสามารถรักษาแชมป์ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกไว้ได้ทีปริมาณ 9.5-10 ล้านตัน แม้ว่าหลายฝ่ายจะเป็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับปีนี้ทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายในบางส่วน แต่คาดว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปเกษตรกรไทยจะเร่งผลิตข้าวเพื่อชดเชยข้าวที่เสียหายให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

ที่มา สำนักข่าวไทย

### น้ำท่วมจุดจืดพีเกษตรกรโตต่ำเป่า สศก.ห่วงปีหน้าขายข้าวยากรัฐแบกสต็อกอาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ถึงผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่มีต่อเศรษฐกิจการเกษตร นับตั้งแต่เกิดอุทกภัยใหญ่จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไหหม่า นกเตน ไท่ถาง เนสาท และนาลแก ที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย.จนถึงล่าสุดวันที่ 17 พ.ย.54 ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรใน 68 จังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 11.48 ล้านไร่ แบ่งเป็นด้านพืชเสียหาย 11.19 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุด 9.18 ล้านไร่ รองลงมาคือพืชไร่ 1.50 ล้านไร่ พืชสวนอื่นๆ 511,284 ไร่ และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 19,501 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีด้านประมง เสียหาย 230,906 ไร่ และด้านปศุสัตว์ 28.74 ล้านตัว

ส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ เบื้องต้น สศก.ประเมินว่ามีมูลค่ารวม 76,673 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายด้านพืช 66,420 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ 5,474 ล้านบาท แปลงหญ้า 49 ล้านบาท และด้านประมง 4,779 ล้านบาท ขณะที่เมื่อคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) รวมทั้งสิ้น 14,646 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนความเสียหายต่อจีดีพีภาคเกษตร 3.66% จากประมาณการจีดีพี

ภาคเกษตรในปีนั้นที่ 399,911 ล้านบาท และคาดว่าความเสียหายดังกล่าวจะทำให้จีดีพีภาคเกษตรปีนี้ลดลง 3.84% จากเดิมคาดทั้งปีจะขยายตัว 4.80% คงเหลือ การขยายตัวเพียง 0.96% เท่านั้น

ด้านนายอภิชาติ จงสกุล เลขานุการ สศก. กล่าวถึงผลสำรวจการผลิตข้าวนาปี ปี 54/55 เมื่อวันที่ 18 ต.ค.54 ว่า คาดจะมีผลผลิตประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือก เพราะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนการผลิตข้าวนาปรังปี 55 คาดว่าเนื้อที่ปลูกและผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น เพราะมีปริมาณน้ำในเขื่อนและน้ำในคลองมากเพียงพอ ประกอบกับแรงจูงใจด้านราคาจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล คาดจะมีผลผลิตข้าวนาปรังปี 55 มากถึง 10 ล้านตันข้าวเปลือก สูงกว่าปีปกติที่มีผลผลิตประมาณ 8 ล้านตันข้าวเปลือก เมื่อรวมกับผลผลิตข้าวนาปีปี 54/55 อีก 20 ล้านตันข้าวเปลือก จะทำให้ไทยมีผลผลิตข้าวรวมเป็น 30 ล้านตันข้าวเปลือก และหากรวมกับข้าวในสต็อกของรัฐบาลในช่วงสิ้นปีนี้ อีก 11-12 ล้านตันข้าวเปลือก จะทำให้ปี 55 ไทยมีผลผลิตข้าวทั้งประเทศรวม 41-42 ล้านตันข้าวเปลือก

“ปริมาณผลผลิตข้าวรวมดังกล่าว จะไม่มีปัญหาด้านการบริโภคในประเทศเฉลี่ยประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนการส่งออกปีหน้าก็ยังมีปริมาณข้าวส่งออกได้เพียงพอ เพราะเราตั้งเป้าส่งออกไว้ที่ 12 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ต่ำกว่าปีนี้ไทยส่งออกได้ถึง 10 ล้านตันข้าวสาร เพราะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ กำลังซื้อลด หากเป็นเช่นนั้นสต็อกข้าวในประเทศช่วงปลายปี 55 จะเหลือประมาณ 10 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งค่อนข้างสูง”

นอกจากนี้ ประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย ที่งดส่งออกข้าวประมาณ 2 ปี ได้กลับมาส่งออกข้าวขาว และข้าวหนึ่งซึ่งจะมีมาแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวโลกอีก 2.5 ล้านตัน เพราะราคาข้าวอินเดียถูกกว่าไทยตันละเกือบ 100 เหรียญสหรัฐ เป็นผลจากนโยบายรับจำนำข้าว ทำให้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก ขณะเดียวกัน เวียดนาม ซึ่งถูกน้ำท่วมหนักในปีนี้ สามารถฟื้นตัวและจะกลับมาส่งออกได้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดและราคาข้าวส่งออกของไทยลดลง สำหรับข้าวหอมมะลิ น่าจะยังดี เพราะตลาดส่งออกหลักคือ จีน ยังเข้มแข็งมาก

อย่างไรก็ตาม ปีหน้าไทยจำเป็นต้องวางแผน การระบายข้าวอย่างรอบคอบ เพราะสต็อกข้าวในประเทศมีมาก แต่การส่งออกจะทำได้ยาก เพราะแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรเป็นขาลงตามเศรษฐกิจโลก หากไทยไม่สามารถระบายข้าวออกได้ดี จะทำให้สต็อกในประเทศสูงขึ้น ผู้ซื้อข้าวต่างประเทศจะกดราคาซื้อข้าวไทยได้ ดังนั้น ผู้ส่งออกต้องทำงานหนัก เพราะการระบายข้าวของรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ยังไม่แน่ว่าจะระบายข้าวออกจากประเทศได้มาก อีกทั้งราคาขายมักจะต่ำ ส่วนราคาข้าวในประเทศนั้น รัฐบาลได้ประกาศรับจำนำข้าวในราคาสูง โดยกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 14,800 บาท และข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท แต่ราคาที่เกษตรกรจะขายได้จริงอยู่ที่เท่าไร อยู่ที่การบริหารจัดการโครงการรับจำนำ หากไม่ถึงราคารับจำนำ รัฐต้องดูว่าปัญหาเกิดจากส่วนใด

“นโยบายรับจำนำราคาข้าวเปลือกในประเทศปีนี้ถือว่ายังไม่เข้าเป้าราคาที่โรงสีรับจำนำในพื้นที่จริงวันนี้จึงยังไม่ถึงเป้าที่รัฐบาลวางไว้ เพราะโรงสีที่เปิดรับจำนำจริงยังมีจำนวนน้อยมาก บางพื้นที่ไม่มีโรงสีเลย ทำให้เกษตรกรจำนวนมากจึงไม่อยากขนข้าวไปจำนำที่โรงสีในพื้นที่ไกลออกไป เพราะมีต้นทุนค่าไส้สูงมาก ทั้งค่าจ้างรถบรรทุก ค่าจ้างขนของ ค่าแรง ค่าเสียเวลา เมื่อไปถึงโรงสีแล้วยังต้องถูกหักค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นในข้าวอีก ทำที่สุด ราคารับจำนำจริงที่ปลายทางก็ไม่ต่างจากราคาขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามาซื้อถึงยุ้งฉาง เกษตรกรจึงตัดสินใจขายให้พ่อค้าแทนที่จะขนข้าวมาจำนำ ซึ่งตอนนั้นก็กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งแก้ไขปัญหามาแล้ว โดยอนุญาตให้โรงสีนอกพื้นที่สามารถเข้าไปรับจำนำในพื้นที่อื่นที่มีจำนวนโรงสีเข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอ”

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)



## เกษตรของบช่วยชาวนาในโครงการจำนำข้าว

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พ.ย. กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอของบประมาณประมาณ 5 พันกว่าล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนโครงการจำนำข้าวกับรัฐ แต่ประสบอุทกภัย รวมทั้งการเสนอให้พิจารณาขยายเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนโครงการจำนำที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา และสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2555 ให้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 6 ต.ค. 2555 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนโครงการจำนำนั้นเกษตรกรจะได้รับการเยียวยากรณีไม่มีผลผลิตเข้าโครงการตันละ 1,437 บาทต่อตัน ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่เพิ่มเติมประมาณ 9 แสนไร่และผลผลิต 4.8 แสนตัน และเกษตรกรที่เข้าโครงการจำนำ และพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกระทรวงเกษตรฯจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืช โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรไม่เกินรายละ 10 ไร่ๆละไม่เกิน 10 กก. ซึ่งกรณีนี้เป็นเกษตรกรที่เสียหายจากอุทกภัยที่ขยายพื้นที่เพิ่ม โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-8 พ.ย. ประมาณ 8.8 ล้านไร่ ผลผลิตเสียหายประมาณ 3.7 ล้านตัน

กรม.มีมติเมื่อ 27 ก.ย. ใต้ อนุมัติงบประมาณ 7.2 พันล้านบาท อนุมัติโครงการการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2554/55 ที่เก็บเกี่ยวและขายผลผลิตก่อนเริ่มโครงการรับจำนำ และการช่วยค่าเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกเสียหายเกินกว่า 50 % ซึ่งขณะนั้นกระทรวงเกษตรฯ ได้ประมาณการพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในเดือนส.ค. - ก.ย. 2554 จะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด จำนวน 8.8 ล้านไร่ ผลผลิต 4.554 ล้านตัน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมวลพื้นที่ที่ประสบความเสียหายประมาณ 5.232 ล้านไร่

ทั้งนี้การช่วยเหลือ 1.กรณีเสียหายจากเหตุอุทกภัยในอัตราตันละ 1,437 บาท ผลผลิตที่ผลิตได้ 4.554 ล้านตัน วงเงิน 6,544 ล้านบาท 2.การช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกในปี 2554/55 ที่ประสบอุทกภัย และพื้นที่เพาะปลูกเสียหายมากกว่า 50 % ของพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จะช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ตามที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ ในอัตราไร่ละ 10 กก. หรือเป็นมูลค่าไร่ละ 180 บาท งบประมาณ 659.16 ล้าน โดย ธ.ก.ส. รับไปดำเนินการ จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีของการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 6,544 ล้านบาท วงเงิน 659.16 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวเป็นผู้นำไปช่วยเหลือเกษตรกร

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## ธ.ก.ส.ตั้งเป้ารับจำนำข้าวเปลือกในยุ้งฉางภาคอีสาน-เหนือ 1 ล้านตัน เริ่มธ.ค. 54- ก.พ.55

นายบุญช่วย เจียดำรงชัย รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ซึ่งมีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จำนวนเป้าหมายประมาณ 1 ล้านตัน

โดยกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว (เมล็ดยาว) ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว (เมล็ดสั้น) ตันละ 15,000 บาท กำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนและรับชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ

ส่วนคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ผลิตข้าวเปลือกและมีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง มียุ้งฉางที่มั่นคง สามารถเก็บข้าวเปลือกไว้ได้ตลอดระยะเวลาที่จำนำ

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเกษตรกรต้องนำข้าวเปลือกหลุดจำนำมาส่งมอบยังจุดระบายข้าวเปลือกที่กำหนด ซึ่งจะได้ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินตันละ 300 บาท

หากเกษตรกรไม่ส่งมอบข้าวเปลือกหลุดจำนำ หรือส่งมอบไม่ครบตามจำนวนที่จำนำไว้ ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยของต้นเงินกู้คงเหลือนับถัดจากวันกู้ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนในอัตรา MRR และคิดดอกเบี้ยถัดจากวันกู้ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนจนถึงวันที่เกษตรกรชำระหนี้เสร็จสิ้นในอัตราสูงสุดคือ MRR+3 บวกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี นอกจากนี้ในกรณีมีปัญหาคุณภาพข้าวเปลือกไม่ตรงกับที่รับจำนำไว้ เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนข้าวหรือนำข้าวที่คุณภาพต่ำกว่าที่จำนำมาทดแทน เกษตรกรจะต้องรับผิดชอบ

ส่วนเกษตรกรที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจนยังฉาบเสียหายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ จะใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งล่าสุด ธ.ก.ส.ออก 4 มาตรการเยียวยา โดยจ่ายค่าชดเชย พื้นที่ชุ่มชื้น เสริมสร้างอาชีพ

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

## **อ็อกแฟมเตือนโลกรับมือวิกฤติอาหารเลวร้ายกว่านี้**

อ็อกแฟม ออกแถลงการณ์วันนี้ ว่าพายุและภัยแล้ง เป็นภัยธรรมชาติสำคัญที่จะทำให้ราคาอาหารทะยานขึ้น และอาจจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้า ถึงสถานการณ์ด้านอาหารที่จะเลวร้ายลงมากกว่านี้ หากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลกรุนแรงยิ่งขึ้น

อ็อกแฟม หน่วยงานด้านการกุศลสัญชาติอังกฤษ ซึ่งเผยแพร่รายงานชิ้นนี้ ในวันเริ่มการประชุมสภาพอากาศของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ในวันนี้ ระบุว่า ราคาสินค้าเกษตรหลายประเภทที่ทะยานขึ้น ทั้ง ข้าวสาลี ข้าวโพด ล้วนมีปัจจัยหนุนมาจากปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายทั้งสิ้น และปัญหานี้ทำให้ประชากรโลกหลายสิบล้านคนมีฐานะยากจนตลอดช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา

"เมื่อสภาพอากาศเลวร้ายลง และส่งผลให้ราคาอาหารทั้งระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นปรับตัวขึ้นนั้น ประชากรโลกที่ยากจนคือผู้รับเคราะห์สองครั้งซ้อน เพราะพวกเขาต้องรับมือกับราคาอาหารที่แพงขึ้นในช่วงเวลาที่สภาพอากาศเลวร้ายสุด ๆ และสภาพอากาศเลวร้ายที่ว่าอาจจะโจมตีพืชผลทางการเกษตรของพวกเขาหรือทำลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วย "เคลลี เดนท์ จากอ็อกแฟม กล่าว

อ็อกแฟม ระบุว่า เมื่อปี 2553 เกิดคลื่นร้อนจัดโจมตีรัสเซียและยูเครน ทำให้ราคาข้าวสาลีทะยานขึ้นไปถึง 60-80% เป็นเวลาถึง 3 เดือน และทะยานถึง 85% ในเดือนเมษายนปี 2554 ส่วนในเดือนกรกฎาคม ปี 2554 ราคาข้าวโพด ในประเทศโซมาเลีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 393% และข้าวโพดในเอธิโอเปียและในเคนยา ก็ทะยานขึ้นไป 191% และ 161%ตามลำดับเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อ 5 ปีก่อน สะท้อนถึงผลกระทบจากภัยแล้งที่เล่นงานทวีปแอฟริกาได้อย่างชัดเจน

ขณะที่ พายุฝนและพายุไต้ฝุ่นที่เล่นงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ทำให้ราคาข้าวในไทยและเวียดนามแพงขึ้น โดยในเดือนกันยายนและตุลาคมที่ผ่านมา ราคาข้าวปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 25-30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

\*\*\*\*\*

## **เวียดนาม**

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-24 พ.ย. 2554 มีจำนวน 320,269 ตัน มูลค่า 178.658 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่

1 ม.ค.- 24 พ.ย. 2554 มีจำนวน 6.639 ล้านตัน มูลค่า 3.186 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The General Statistics Office) ในเดือน พ.ย. นี้ คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวประมาณ 400,000 ตัน ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 497,000 ตัน เมื่อเดือนพ.ย. ปีที่ผ่านมา

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม กล่าวว่า ในปีนี้ ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวไปแล้วกว่า 7.325 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบในปีนี้ประมาณ 7 ล้านตัน ส่วนที่เหลือกำหนดส่งมอบในช่วงต้นปีหน้า

หนังสือพิมพ์ Vietnam News Agency รายงานว่า ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2554 เวียดนามส่งออกข้าว 6.38 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยอ้างตัวเลขจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เอเชียเป็นตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม คิดเป็น 64 % ของการส่งออกข้าวทั้งหมด รองลงมาคือ แอฟริกา 25% และ อเมริกา 7%

ทั้งนี้ หากนับเฉพาะสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งถือเป็นอู่ข้าวที่สำคัญของเวียดนาม นับตั้งแต่ต้นปี 2554 จนถึงในขณะนี้ส่งออกข้าวประมาณ 5.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2554 ผลผลิตข้าวเวียดนามจะอยู่ที่ 22.8 ล้านตัน มากกว่าปริมาณข้าวในปี 2553 เกือบ 1.3 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวแห่งพม่า (The Myanmar Rice Industry Association) ระบุว่า ทางกำลังพิจารณาที่จะระงับการส่งออกข้าวที่มีกำหนดส่งออกในเดือนนี้จำนวน 50,000 ตัน ไว้เป็นการชั่วคราวไปจนถึงช่วงฤดูการผลิตหน้า หลังจากที่มีผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมเมื่อไม่นานมานี้

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Irrigation and Agriculture) ได้แจ้งว่าในเขต Ayeyarwady และ Bago ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมประมาณ 50,000 ไร่ โดยทางกระทรวงได้ขอให้สมาคมฯพิจารณาในประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร และความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สมาคมฯกำลังพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพราะการระงับส่งออกข้าวอาจจะทำให้ราคาข้าวในประเทศลดลง ซึ่งก็จะส่งผลไปถึงรายได้ที่จะลดลงของเกษตรกรด้วย และอาจจะทำให้แรงจูงใจในการเพาะปลูกข้าว รวมถึงมีการใช้ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ลดลงด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้กล่าวว่า เหตุอุทกภัยในปีนี้เป็นบททดสอบสำคัญของกัมพูชาว่า จะยังคงศักยภาพในการส่งออกข้าว 1 ล้านตันภายในปี 2558 ได้หรือไม่ โดยสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าในปี 2543 และทำลายนาข้าวไปแล้วประมาณ 12 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็น 8% ของการผลิตข้าวเปลือกทั้งหมด

นายชกัมพูชากล่าวระหว่างการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนว่า "ด้วยความเสียหายขนาดนี้ หากเรายังมีผลผลิตข้าวเปลือกส่วนเกิน 3-4 ล้านตันสำหรับส่งออก ก็แปลว่า น้ำท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการส่งออกข้าวสาร 1 ล้านตันภายในปี 2558"

นายชกัมพูชาเสริมกล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศผู้ผลิตข้าวทำให้ราคาข้าวในตลาดระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของกัมพูชาที่คาดว่าจะส่งออกข้าวสาร 180,000 ตันในปี 2554



ในปัจจุบัน กัมพูชาส่งออกข้าวส่วนใหญ่ไปให้กับประเทศในยุโรป ซึ่งสุนเซ็นมองว่ามีความเสี่ยงไม่น้อยต่ออุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชา และได้แนะนำให้กระทรวงพาณิชย์เปิดเจรจากับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียและแอฟริกา เพื่อหาตลาดสำหรับส่งออกข้าวแทน

ขณะเดียวกัน นายกฤษณะยังได้เรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวที่ผ่านกระบวนการสี ปัจจุบันกัมพูชามีข้าวเปลือก 3.9 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ได้ข้าวสาร 2.5 ล้านตัน สำหรับการส่งออกในปีนี้ แต่การขาดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวทำให้กัมพูชาส่งออกข้าวสารได้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทั้งนี้ กัมพูชาตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายหลักให้ได้ภายในปี 2558 ด้วยปริมาณการส่งออกที่ 1 ล้านตันเป็นอย่างน้อย

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

## อินโดนีเซีย

นาย Bayu Krishnamurti รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าเปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มโควตานำเข้าข้าวในปีนี้อีก 400,000 ตัน ซึ่งเมื่อรวมกับโควตาเดิม 1.6 ล้านตัน จะเป็น 2 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนลดลง

ขณะที่ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของอินโดนีเซีย (Director General of foreign trade at the Indonesian trade ministry) เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการอนุญาตนำเข้าข้าวไปจนถึงเดือน ก.พ. ปีหน้า

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ สำนักงานพลาธิการของอินโดนีเซีย (State Logistics Agency; Bulog) เปิดเผยว่า Bulog จะหยุดการซื้อข้าวสำหรับปีนี้ไว้เท่านี้ หลังจากที่ซื้อข้าวจากเวียดนาม ไทย และอินเดีย ครบตามโควตา 1.6 ล้านตันแล้ว

[ที่มา Riceonline.com](#)

## อินเดีย

หลังจากที่ค่าเงินรูปีของอินเดียอ่อนค่าลงเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีมากขึ้นจากการที่ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลง โดยมีรายงานว่านับตั้งแต่เดือน ก.ย. ที่ผ่านมาผู้ส่งออกของอินเดียได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้ว 1.2-1.3 ล้านตัน โดยจนถึงวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวแล้วประมาณ 900,000 ตัน และ ข้าวสาลีอีกประมาณ 160,000 ตัน

ทั้งนี้ หลังจากที่อินโดนีเซียได้ตกลงซื้อข้าวจากอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานว่าผู้ซื้อจากฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนใจที่จะซื้อข้าวจากอินเดียบ้างแล้ว โดยวงการค้าคาดว่าอาจมีปริมาณใกล้เคียงกับที่อินโดนีเซียซื้อไป

ในขณะนี้ ราคาข้าว 5% ของอินเดียอยู่ที่ประมาณ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ต่ำกว่าข้าวไทยประมาณ 135 เหรียญสหรัฐต่อตัน

แหล่งข่าวของทางการอินเดียระบุว่า กระทรวงการค้าจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแผนการที่จะอนุญาตให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับของรัฐบาลสามารถส่งออกข้าวสาลีและข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (common-grade rice) ได้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย PEC Ltd., State Trading Corp. of India (STC) และ MMTC Ltd.

สำหรับความคืบหน้าด้านการส่งมอบข้าวนั้น ขณะนี้สถานการณ์ที่ท่าเรือต่างๆเริ่มผ่อนคลายลงหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าประสบปัญหาท่าเรือแออัดทำให้สินค้าตกค้างนาน โดยขณะนี้ใช้เวลาในการขึ้นสินค้าประมาณ 3-4 วัน โดยความสามารถของท่าเรือเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ตันต่อเดือน

[ที่มา Riceonline.com](#)

## ญี่ปุ่น

ทางการจังหวัดฟูกูชิมะเปิดเผยว่า ข้าวจากนา 5 แห่ง ในเขตโอนามิ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานนิวเคลียร์ ฟูกูชิมะ ไอติจิ ราว 56 กิโลเมตร มีปริมาณสารซีเซียมปนเปื้อน 1,270 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานของรัฐบาลที่กำหนดไว้ไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนทางการฟูกูชิมะได้ตรวจพบว่าข้าวจากแปลงนาแห่งหนึ่งในเขตเดียวกันนี้มีสารซีเซียมปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องสั่งระงับการขนส่งข้าวพื้นที่ดังกล่าวไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะที่ทางการท้องถิ่นได้สั่งให้มีการตรวจสอบตัวอย่างข้าวจากทุกแปลงนาจำนวน 154 แห่ง ในเขตโอนามิ

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

## อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) จะเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศยกเว้นข้าวจากประเทศไทยและเวียดนาม โดยจะเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้ และขอเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. นอกจากนี้ ยังเปิดประมูลซื้อข้าวสาลีอีก 50,000 ตัน โดยจะเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 4 ธ.ค. นี้

[ที่มา Riceonline.com](#)

## ไนจีเรีย

ประธานาธิบดีของไนจีเรียออกมาระบุว่าจะห้ามนำเข้าข้าว เพราะส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวในประเทศ พร้อมระบุว่าข้าวที่นำเข้ากำลังจะเป็นของเสีย เพราะถูกเก็บไว้ในไซตลนานกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ เขาระบุว่า ไนจีเรียมีพื้นที่เพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าว และเกษตรกรในประเทศก็มีความสามารถเพียงพอที่จะผลิตข้าว ให้เพียงพอกับการบริโภค รวมไปถึงการส่งออกด้วย

ในปีนี้อคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าข้าวประมาณ 2.3 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวในประเทศมีประมาณ 2.6 ล้านตัน ทั้งนี้ USAID รายงานว่า หากไนจีเรียหยุดนำเข้าข้าวจะสามารถประหยัดเงินตราได้ถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

นาย Shedrach Madlion ผู้บริหารของ Admiral Environmental Care Ltd. ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ข้าวที่นำเข้ากว่า 67% ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในผู้หญิง ทั้งนี้การใช้ รั้งสี (radioactive substances) ในการแยกเศษหินออกจากข้าวทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ (breast and ovarian cancer) ในผู้หญิง นอกจากนี้จากการที่ได้มีการทดสอบในห้องแล็บโดยใช้เครื่อง spectrometer ยังพบว่าตัวอย่างข้าวที่นำเข้าส่วนใหญ่หมดอายุแล้ว

[ที่มา Riceonline.com](#)